



CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/TTTr - HĐQT

Phú Mỹ, ngày tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Để phù hợp với định hướng phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như Phụ lục đính kèm.

2. Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty làm các thủ tục cần thiết để cập nhật thay đổi tên địa danh trong giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định theo tên gọi mới khi có sự thay đổi tên địa danh hành chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD, BKS Cty (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Tường Định



PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số...../TTr - HĐQT ngày.../.../2025).

Stt	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRƯỚC KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		NGÀNH NGHỀ KINH DOANH SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG		Lý do sửa đổi, bổ sung
	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh	
1	4221	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV, điện dân dụng và công nghiệp.</i>	4221	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV, điện dân dụng và công nghiệp.</i> <i>(Trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội là hoạt động thương mại độc quyền nhà nước (Mục A.1 Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).</i>	Phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Các dịch vụ hậu cần, xuất nhập khẩu thiết bị - vật tư - hàng hóa phục vụ cho các dự án trong và ngoài nước; Kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp, đô thị.</i>	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Các dịch vụ hậu cần, xuất nhập khẩu thiết bị - vật tư - hàng hóa phục vụ cho các dự án trong và ngoài nước; Kinh doanh các dịch vụ trong khu công nghiệp, đô thị.</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền</i>	Phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty



				<i>xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i>	
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng và khai thác phát triển khu liên hợp công nghiệp-đô thị và dịch vụ; Đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng, cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, bãi cảng, máy-thiết bị thi công; Đầu tư xây dựng: các nhà máy chế tạo cơ khí phục vụ ngành dầu khí, hóa chất, nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng; Cho thuê văn phòng, siêu thị nhà ở.</i>	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng và khai thác phát triển khu liên hợp công nghiệp-đô thị và dịch vụ; Đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng, cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, bãi cảng, máy-thiết bị thi công; Đầu tư xây dựng: các nhà máy chế tạo cơ khí phục vụ ngành dầu khí, hóa chất, nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng; Cho thuê văn phòng, siêu thị nhà ở.</i> <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	Phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty
4		Chưa có	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực dầu khí và lĩnh vực công nghiệp khác; phụ gia, dung môi, hóa chất pha chế xăng dầu; Nhập khẩu vật tư, phụ gia, dung môi, hóa chất pha chế xăng dầu, thiết bị và phương tiện phục vụ lĩnh vực dầu khí và lĩnh vực công nghiệp khác.</i>	Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
5		Chưa có	7710	Cho thuê xe có động cơ	Mở rộng lĩnh vực



				Chi tiết: Cho thuê xe tải, bán rơmooc. (Loại trừ: cho thuê xe ô tô có lái xe đi kèm).	hoạt động sản xuất kinh doanh
6		Chưa có	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.	Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
7		Chưa có	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Cho thuê xe nâng, xe cầu tạt hành, xe máy đào, máy xúc lật, xe cầu tải, cần trục, máy móc thiết bị có người điều khiển. (Loại trừ: Thuê máy móc và thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển, được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu)).	Mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

